

TUYÊN TRUYỀN VỀ PCCC: ĐỂ KHÔNG CÒN NỖ ĐAU DO HỎA HOẠN

Trường học là nơi nuôi dưỡng, đào tạo các thế hệ dựng xây đất nước. Nơi đây, mỗi cá nhân có thể tích tụ được kiến thức cơ bản nhất để có thể bước những bước xa hơn trong cuộc sống sau này. Kỹ năng mà mỗi cá nhân tích tụ có thể thông qua kiến thức giảng dạy nhưng cũng có thể có được qua những hình ảnh trực quan của nhà trường. Do vậy, tổ chức công tác PCCC có vị trí vô cùng quan trọng, vừa góp phần đảm bảo an toàn PCCC cho nhà trường song đồng thời cải tạo nhân sinh quan trong mỗi cá nhân về công tác đảm bảo an toàn PCCC.

Trong những năm gần đây, tình hình cháy nổ trên phạm vi cả nước có chiều hướng gia tăng và diễn ra hết sức phức tạp. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ cháy nổ là do sự thiếu ý thức cảnh giác của người dân trong công tác phòng chống cháy nổ. Trong đó, cháy nổ do chập điện, sử dụng gas, chất đốt không an toàn, thiếu thiết bị an toàn phòng cháy chữa cháy cũng được coi là những nguyên nhân hàng đầu.

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, Trường Tiểu học Phúc Lợi tổ chức tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.





Các em học sinh được xem video tuyên truyền về kỹ năng thoát hiểm khi khói bốc lên mù mịt. Tất cả học sinh đã nắm được các kỹ năng cần thiết, cơ bản khi xảy ra cháy như: kỹ năng dùng khăn ướt bảo vệ cơ quan hô hấp khỏi bị ngạt vì khói, cúi thấp người, đi men theo tường để tìm lối thoát, kỹ năng dùng chăn, mền thấm nước để thoát khỏi đám cháy, các thao tác thoát hiểm, sử dụng bình chữa cháy mini an toàn,...





Nhà trường tin chắc rằng các em sẽ có thêm kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy để không may xảy ra cháy nổ các em có thể chủ động, linh hoạt ứng phó kịp thời với từng tình huống cụ thể. Bên cạnh đó, các thầy cô cũng hi vọng, mỗi em sẽ là một tuyên truyền viên tích cực phổ biến những kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy mà các em đã tiếp thu được qua các bài học để phổ biến cho ông bà, cha mẹ, người thân và những người xung quanh góp phần mang lại niềm vui, hạnh phúc, sự bình yên cho mỗi gia đình và cộng đồng dân cư.

Qua buổi tuyên truyền đã góp phần nâng cao ý thức, hiểu biết pháp luật, kiến thức cũng như kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường, góp phần đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại trường học, gia đình và có kiến thức chủ động sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ, xảy ra. Từ đó phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mỗi công dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy nhằm giảm thiểu tai nạn do cháy, nổ gây ra.